

Số: /SKHCN-CN

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2023

V/v phối hợp tổ chức hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền về Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4)

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xu thế hội nhập sâu và toàn diện như hiện nay. Nhằm tôn vinh vai trò của SHTT trong đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về SHTT, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26 tháng 4 hàng năm là “Ngày SHTT thế giới”. Chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 là: **“Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo”**

Thông điệp của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay đề cao sức sáng tạo của phụ nữ và khuyến khích phụ nữ tìm hiểu và sử dụng hiệu quả công cụ SHTT. Các hoạt động nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của SHTT đối với công chúng nói chung, cũng như tăng cường sự quan tâm tới lĩnh vực SHTT cho phụ nữ nói riêng. Thông điệp của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 do WIPO phát động đã được dịch và đăng tải trên Công thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ.

Dựa trên bộ nhận diện cho Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới do WIPO cung cấp, Cục Sở hữu trí tuệ đã xây dựng bộ nhận diện phiên bản tiếng Việt với các mẫu thiết kế đa dạng sử dụng cho các hoạt động tuyên truyền về Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể tải xuống và sử dụng bộ nhận diện này cho các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 tại đường link sau [https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/ip-day-2023/-/asset\\_publisher/qWHRMWR3HcPR/content/bo-nhan-dien-ip-day-2023?](https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/ip-day-2023/-/asset_publisher/qWHRMWR3HcPR/content/bo-nhan-dien-ip-day-2023?)

Để nâng cao nhận thức về vai trò của SHTT đối với công chúng nói chung và phụ nữ nói riêng, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền về Ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 thực sự có ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về SHTT.

Để tạo điều kiện cho các cấp hội phụ nữ tiếp cận nhiều hơn với các thông tin về Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 “*Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo*”, đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo triển khai và tuyên truyền ở các cấp hội phụ nữ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ; Điện thoại: 0256 3523621 hoặc 0935892301 (ông Nguyễn Quốc Bảo - Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ).

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trân trọng./

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TTUD (đăng Website Sở);
- Lưu: VT, CN.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Công Nhường**